

ความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปใช้ของด่าน
ศุลกากรจังหวัดหนองคาย

The Success of the Implementation of the Smuggling Drugs Prevention and
Suppression Policy in the Nong Khai Customs

นายจิณณวัตร ด้านศรีชาญชัย^{1*} และพ.ต.ท.ดร.เสกสัณ เครือคำ²

¹นักศึกษา ศศ.ม.สาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

²อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

*corresponding author e-mail: sabiaaaman@hotmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปใช้ของด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย และเพื่อเปรียบเทียบระดับความสำเร็จในการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย จำนวน 53 ราย กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คนด้วยวิธีการของยามาเน่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ร้อยละ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test และ F-test

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระดับตำแหน่งอยู่ในระดับชำนาญการ/ชำนาญงานมากที่สุด และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 25 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าความสำเร็จในการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปใช้ของด่านศุลกากรจังหวัดหนองคายไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าด้านบริบทของโครงการมีความสำเร็จมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ตามลำดับ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ จัดสรรหรือบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณให้เพียงพอ การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทางเทคนิคในการตรวจค้นยาเสพติด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน

คำสำคัญ: ความสำเร็จ, นโยบาย, การลักลอบขนยาเสพติด, ศุลกากรหนองคาย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

“ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”

หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยใช้ชื่องานประชุมวิชาการครั้งนั้นว่า “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพ ต่อมาในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน และในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) และงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” การประชุมดังกล่าวมีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากหลายมหาวิทยาลัย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.) ด้านวิจัยสถาบัน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 7. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายนอก และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 963 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 379 คน

จากผลสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการที่ผ่านมา 4 ครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีเป้าประสงค์ที่จะดำเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการดำเนินงาน

1. การบรรยายพิเศษ
2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
4. นิทรรศการ
5. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หัวข้อในการส่งบทความ

- กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
- กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
- กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย (500 คน)
2. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 100 คน

วัน-เวลา การจัดประชุม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม